

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Kế hoạch.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này; đồng thời, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện năm 2024.

2. Mục tiêu

Về quy mô: Diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 7.245 héc-ta (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

Về canh tác bền vững: Tại các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, giảm lượng lúa giống gieo sạ xuống 80 - 100 kg/héc-ta, giảm 20% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững, như: 1 phải 5 giảm (phải sử dụng giống lúa xác nhận; giảm giống, giảm nước, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và giảm thất thoát sau thu hoạch), tưới ngập khô xen kẽ, tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững (Sustainable Rice Platform - SRP), các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

Về tổ chức lại sản xuất:

- 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50% diện tích.
- Trên 7.500 hộ áp dụng quy trình canh tác bền vững.

Về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh:

- Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 10%.
- 70% rơm tại các vùng chuyên canh được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng.
- Giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống.

Về thu nhập người trồng lúa, giá trị gia tăng: Giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 30%, trong đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%.

Xây dựng thương hiệu và xuất khẩu: Lượng gạo xuất khẩu chất lượng cao và phát thải thấp chiếm trên 10% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh lúa gạo của tỉnh.

3. Nhiệm vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này (*chi tiết tại Phụ lục II đính kèm*) tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch này.

Trước ngày 15 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện được giao nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, các

sở, ban, ngành tỉnh và địa phương báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng